



ประกาศกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่
๔ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และได้สอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีสอบสัมภาษณ์และระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ในตารางสอบ ดังนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ	เลขประจำตัว สอบของ ผู้สมัคร
๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) ๑. ความรู้ (๔๐ คะแนน) ๒. มนุษยสัมพันธ์ (๒๐ คะแนน) ๓. ความคิดริเริ่ม (๒๐ คะแนน) ๔. ทักษะคิดและแรงจูงใจ (๒๐ คะแนน)	วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนา ประมงทะเล ชั้น ๗ อาคารปลอดประสพ กรมประมง	ตามเอกสาร แนบท้าย ประกาศ
๒. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) ๑. ความรู้ (๔๐ คะแนน) ๒. มนุษยสัมพันธ์ (๒๐ คะแนน) ๓. ความคิดริเริ่ม (๒๐ คะแนน) ๔. ทักษะคิดและแรงจูงใจ (๒๐ คะแนน)	วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนา ประมงทะเล ชั้น ๗ อาคารปลอดประสพ กรมประมง	ตามเอกสาร แนบท้าย ประกาศ

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้งเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
๔. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ง. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประมาณวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง ที่ <https://www4.fisheries.go.th/personnel-recruitment> หัวข้อรวมเรื่องพนักงานราชการ เลือก “รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร”

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะสวมหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันตนเองจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการติดต่อและแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจะจัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และขอให้ผู้เข้าสอบสวมใส่หน้ากากอนามัยและทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้บริการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอำนาจ คงพรหม)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

